

ตารางการประสานขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ระยะ ๙ เดือน	มาตรการลดขยะมูลฝอย	มาตรการจัดการขยะมูลฝอย			มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
		คัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง)	จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง)	กำจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)	
เป้าหมาย	๑. สถานที่ราชการทั่วประเทศ ร้อยละ ๑๐๐ มีการดำเนินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ๒. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร้อยละ ๑๐๐ มีการดำเนินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด	พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม (คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เก็บขนแบบแยกประเภท และกำจัดอย่างถูกต้อง) เพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ อปท.	อปท. ร้อยละ ๑๐๐ ในจังหวัด มีการเก็บรวบรวมและส่งของเสียอันตรายมาที่ศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย	๑. มีการบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนที่ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง อย่างน้อย ๔๗ จังหวัด ตาม Roadmap ๒. พื้นที่ก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมรวมเป็น ๑๕ แห่ง ๓. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ฟูสสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง อย่างน้อย ๔๗ จังหวัด ตาม Roadmap ๔. อปท. มีการจัดส่งขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (S M L) ๕. จังหวัดมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง	ร่าง พรบ. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		การประสานขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)					
กรมควบคุมมลพิษ	๑. ประเมินผลสำเร็จในการลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศ ๒. ประเมินผลสำเร็จการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและพลาสติก	๑. สนับสนุนคำปรึกษาและเอกสารทางวิชาการ ๒. รายงานต่อสาธารณะในความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. สนับสนุนคำปรึกษาและเอกสารทางวิชาการ ๒. รายงานต่อสาธารณะในความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. สนับสนุนคำปรึกษาและเอกสารทางวิชาการ ๒. รายงานต่อสาธารณะในความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. เสนอ พรบ. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ ต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒. ประสานทุกส่วนราชการในการดำเนินงานตาม Roadmap
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการต่อเนื่อง				
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด		ประสานงานในจังหวัด/อปท. ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบ ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม	ประสานงานในจังหวัด/อปท. เก็บรวบรวมและส่งของเสียอันตรายมาที่ศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย	ประสานงานในพื้นที่ให้ อปท. มีการบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างจัดการขยะมูลฝอยแบบที่ไม่ถูกต้อง	
กระทรวงมหาดไทย					
สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย		ติดตาม/กำกับดูแลจังหวัด/อปท. ให้เกิดพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม	กำกับดูแลจังหวัด/อปท. เก็บรวบรวมและส่งของเสียอันตรายมาที่ศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย	๑. กำกับดูแลจังหวัด/อปท. ปรับปรุงพื้นที่ฟูสสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒. กำกับดูแลจังหวัดให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง	
ผู้ว่าราชการจังหวัด		สนับสนุน/กำกับดูแล อปท. ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบ ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม	สนับสนุน/กำกับดูแล อปท. ทั้งพื้นที่ให้เก็บรวบรวมและส่งของเสียอันตรายมาที่ศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย	๑. สนับสนุน อปท. ในการบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนที่ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง ๒. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบเตาเผาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยให้เอกชนลงทุนในพื้นที่เป้าหมายที่ ทส. กำหนด ๓. สนับสนุน อปท. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ฟูสสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		สนับสนุนชุมชน/บ้านเรือนลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง (รวมของเสียอันตราย) จัดระบบการเก็บรวบรวมแบบคัดแยก และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง (พื้นที่ต้นแบบ)	เก็บรวบรวมและส่งของเสียอันตรายมาที่ศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย	๑. บังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ ๔๗ จังหวัด ตาม Roadmap ๒. ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง ๓. ส่งขยะมูลฝอยมาที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (S M L) ตามข้อตกลง	
กระทรวงศึกษาธิการ					
	ให้ แรงจูงใจ กับ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ที่ดำเนินการเป็นต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย				
กระทรวงอุตสาหกรรม					
	สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		กำกับดูแลการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย	๑. ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ๒. กำกับดูแลโรงงานกำจัด/บำบัดของเสียอันตราย โรงงานรีไซเคิลขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน	๑. ส่งเสริมองค์กรเอกชนและห้างสรรพสินค้าในการลด/เลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ๒. สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
กระทรวงพลังงาน					
					ดำเนินการเรื่องระบบการอนุญาตการประกอบกิจการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน ให้มีความรวดเร็ว
กระทรวงการคลัง					
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ					พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้รวดเร็ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
กรมพัฒนาที่ดิน					ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากขยะมูลฝอย